

## LỜI TIỄN BIỆT THI HỮU NGUYỄN PHÚ LONG

Nhà thơ **Trần Quốc Bảo** nói trước Linh Cữu,  
tại nhà quàn Bliley's Funeral, Richmond ngày 11-3-2023

-----0-----

Kính thưa Bà Quả Phụ NPL và toàn thể Tang gia, Tang quyến  
Kính thưa Quý vị Trưởng Thượng - Kính thưa toàn thể Quý vị

Hôm nay, chúng ta cùng hiện diện tại đây, tiễn biệt Người Thân Yêu của chúng ta, Ông NGUYỄN PHÚ LONG rời khỏi trần thế tạm dung.

– Nguyên cầu Hương Linh Ông siêu linh tịnh độ, đời đời an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng

**Kính thưa Quý vị** - Trong giờ phút linh thiêng này, tôi xin phép trình bày chút ít về bạn tôi – Trước hết Ông Nguyễn Phú Long, xưa là công chức ở Tổng Nha Ngân Khố, Bộ Tài Chánh. Trong hoàn cảnh Quê Hương VN bị cộng sản cưỡng chiếm, miền Nam VN có lệnh Tổng Động viên, Nguyễn Phú Long là con một, ông được miễn dịch, song Nguyễn Phú Long đã tình nguyện nhập ngũ, chẳng những vậy, ông lại xin đăng vào Thủy Quân Lục Chiến, một binh chủng thiện chiến, luôn hiện diện tiền phong ở tuyến đầu hỏa lực. Và ông là 1 trong những sĩ quan TQLC, chiến đấu cho đến khi tan hàng.

- Sang Mỹ 3 chúng tôi, Nguyễn Phú Long, Hoa Văn và tôi, xưa cùng ở Quân Đoàn 2, Vùng 2 Chiến Thuật, nay hữu duyên, được gặp lại nhau ở Richmond, chúng tôi lại cùng viết văn làm thơ, quý mến nhau kết hợp thành Tam Đa; tới nay đã 30 năm. - HV và tôi thì chỉ chuyên về thơ, còn ô Long thì cả Thơ lẫn Văn. Ông viết rất đều tay, viết say sưa, viết rất nhiều, Sách đã xuất bản đến 15 tác phẩm thơ văn.

Cuốn thứ 16 ông soạn cả hơn năm nay, đó là Cuốn sách cuối cùng, layout xong, nhưng chưa in thì Ông ra đi. – Các cháu đã vội vã, chỉ nội 1 tuần lễ, đã lo in xong quyển sách cuối cùng ấy cho Bố rồi.

**Thưa Quý vị**, về chuyện Thơ Văn, khi hạ bút viết, là tác giả trải xuống trang sách, những suy tư, xúc động từ trái tim mình, một văn hào Pháp đã nói: Văn Thơ sao thì con người vậy, (*Louis Buffon: Le Style, c'est l'homme!*) điều đó quá đúng với Ông Long.

(1). Bản tính Ông hiền hậu, khiêm nhường, trái lòng mình yêu thương hết mọi người, Ông trọng nhân nghĩa - nên sách của Nguyễn Phú Long đầy ắp ân tình; như những quyển: “**Chút Nghĩa Cũ Càng**” “**Còn Lại Chút Tình**” v.v...

(2). Thi sĩ Nguyễn Phú Long văn võ toàn tài, ngày xưa với quân phục cạp rằn Thủy Quân Lục Chiến, giầy saut lội dọc Trường sơn, trong thơ văn, ông ghi lại những kỷ niệm

xưa ấy trong các tập sách như: - **Ngày Ấy Chưa Xa ; Dấu Chân Kỷ Niệm** ; và 4 tập **Dấu Thời Gian** (In trong 4 năm, 2017, 2018, 2019, 2020, - cứ mỗi năm 1 tập)

(3). Tôi được biết thêm rằng, thời bé Ông học tiểu học ở Sơn Tây, trung học ở Saigon trường Hồ Ngọc Cẩn, sau vào Đại học Luật Khoa mấy năm, suốt những năm học hành, 2 môn Ông giỏi nhất là Việt văn và Sử Địa, ai đi học cũng biết, Sử Địa là môn học nản nhất, vậy mà Ông rất giỏi, luôn luôn đứng đầu lớp môn này, sau này viết sách. Ta thấy Ông đưa nhiều nghiên cứu Sử Địa vào tác phẩm, như:

**Ai Đắp Lũy Thầy ; Ỡ Lan Vương Thái Phi ; Đường Cổ Ngự ; Con gái Sơn Tây ;**  
v.v...

(4). Tâm hồn Nguyễn Phú Long là 1 tâm hồn đầy tình cảm, mối tình lớn nhất của Ông là Tình Yêu Gia Đình, trước hết yêu Mẹ. Ông sáng tác nguyên 1 tập thơ "**MẸ TÔI**" nói lên tấm lòng thương kính hiếu thảo của mình đối với Từ Mẫu - Nguyễn Phú Long yêu thương vợ con thì điều đó khỏi nói rồi! thật nhiều bài nồng nàn đậm ấm trong các sách : **Biết Bao Nhiêu Tình ; Còn Vương Tơ Lòng ; Góp Nhặt Đông Dài** ...

Năm 2021 là kỷ niệm Ngọc Khánh, 60 năm Hôn Nhân; Ông Nguyễn Phú Long làm tặng cho vợ, bà Phạm Thị Nhân, tập thơ nhan đề **Đã 60 Năm** tập thơ tràn ngập tình tứ yêu đương, thật là dễ thương! Ôi! Trọn cuộc đời của Ông Nguyễn Phú Long với gia đình, thật là hạnh phúc biết chừng nào!

**Kính thưa Quý vị**, tôi vừa kể vắn tắt với quý vị về 15 cuốn sách của bạn tôi, Ông Nguyễn Phú Long, đã sáng tác nó trên đường dương thế, mà tôi muốn gọi đó là "Hành Trình Văn Học", tất cả hiện xếp trên bàn kia, những tập sách đó chính là trái tim sống động, Ông để lại cho gia đình, cho nền Văn Học Hải Ngoại và cho cả hậu thế nữa.

Con Người thì qua đi, song Trái Tim sống động để lại, vậy là sao?

– Có nghĩa là "Anh Không Chết Đâu Anh!" như lời 1 bài ca chúng ta thường nghe, Vâng! xét về phương diện văn chương nghệ thuật thì đúng là như vậy.

*(Đến Linh sàng chào vĩnh biệt)*

Bạn NGUYỄN PHÚ LONG ơi, hôm nay BẠN về Trời, nhưng tất cả thơ văn của Nguyễn Phú Long còn mãi nơi dương thế, đó là tâm hồn BẠN, đó chính là Trái Tim sống động của 1 thi sĩ vẫn mãi ở với gia đình và bằng hữu.

**Thành kính bái biệt Bạn Hiền Tri Kỳ NGUYỄN PHÚ LONG.**